

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาบุคลากร และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding
for Collaboration between University of Technology Lanna and
National Science and Technology Development Agency

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 - 16.00 น.

ห้องประชุม CC-301 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ร่วมกัน โดยทั้งสองหน่วยงานได้หารือและเห็นชอบร่วมกันในการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี (ปี 2559 - 2561) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ร่วมกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในรูปแบบต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนา ด้านการเกษตรของประเทศ 2) ร่วมกันสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การสนับสนุนด้านการบริหารเชื้อเพลิงธรรมชาติของประเทศไทย 3) ร่วมกันสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ให้กับชุมชน ทายาทเกษตรกร ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิต 4) ร่วมกันพัฒนาบุคลากรผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ 5) ร่วมกันจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรสำหรับการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และ 6) แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย

กำหนดการ

- 15.00 - 15.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับและนำเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
- 15.05 - 15.15 น. ความสำคัญของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาด้านการเกษตร
โดย **ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล**
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 15.15 - 15.25 น. บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการสนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน
โดย **รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์**
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

15.25 - 15.35 น.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

โดย **รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์**

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ทวีศักดิ์ กอนันต์กุล

ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

15.35 - 16.00น.

มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพร่วมกันแถลงข่าวและชมนิทรรศการ